

ปัญหาสาธารณสุขที่กำเริบแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็วทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า อภิมหัทธอนมีกำลังคุกคามสังคมไทยอย่างหนัก พบเห็นในสื่อต่างๆ ว่าชาวม้า ระบาดเข้าไปในโรงเรือน นักกรีฑาถูกมองมาว่า เสพชาวม้าแล้วขับถ่ายสิ่งอื่น ไม่เว้น ข้าราชการให้กินชาวม้าเพื่อให้งานหนัก ไม่ต้องพักผ่อน จนข้างคางในที่สุด บางรายถูกมองจับถูกคว่ำลงเป็นสัตว์ประหลาดๆ โลกก็สยด ๑๓

ตามรายงานของ สมช.ระบุว่า ชาวม้าถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 200 ตันเมต ท่างห้องทางบ้านสันคันทู อ.แม่ฮาด จ.เชียงใหม่ ครองข้ามบ้านสันคันทู เป็นเขตอิทธิพลของวันแดง ขนกลุ่มน้อยของพม่า

พม่าก่อนข้างจะแคร์คือวันแดง เพราะขนกลุ่มน้อยวันแดงเป็นนักกรบโหดเหี้ยม ชอบล่าหัวมนุษย์ รัฐบาลสตอร์ก็พม่าสนับสนุนให้พื้นที่ที่วันแดงครอบครองอยู่เป็นเขตพิเศษปกครองตนเอง และให้กองกำลังวันแดงไปต่อสู้ ปรามปรามขนกลุ่มน้อยอื่นๆ

แม้แต่พื้นที่อิทธิพลของขุนส่าก็ต้องตกอยู่ในความครอบครองของกองกำลังวันแดงในที่สุด

วันแดงทั้งตนเอง โดยอาศัยโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ วันแดงหันมาสร้างกำลังทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลิตเสโรอินและชาวม้า เพราะศักยภาพของพื้นที่ที่ครอบครองอยู่นั้น ส่วนใหญ่ของประชากรเกษตรผลิตฝิ่นและเสโรอินมาก่อน

การผลิตชาวม้าจึงเป็นของง่ายสำหรับวันแดง และโดยที่พื้นที่ครอบครองของวันแดงมีช่องทางคมนาคมพื้นที่ใกล้ไฮโดรเฮลเสพคิกของขุนส่ามาก่อน การหลั่งไหลของชาวม้าเข้าไทยจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

การปิดด่านสันคันทูของทหารราชการไทยนั้นหาได้มีผลต่อการล้นเสโรอินเสพคิกเข้าไทยแต่อย่างใดไม่ เพราะแม้จะปิดด้วยเครื่องกีดขวาง ออเน จมท. ชุดการ, ตรวจจับเข้าเมือง และห้ามยานพาหนะทุกชนิด

เชื่อหรือเกินกว่าการทะลักเข้ามาเข้าไทยก็มีได้ตลอด เพราะสองข้างทางที่เป็นที่คั่งขุดค้ำค้ำปัจจุบันนี้ซ้อนเป็นช่องทางในภูมิประเทศกว้างออกไปข้างละหลายกิโลเมตร ซึ่งสามารถถ่มนวลให้ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกไปไร่ไปสวนได้เสมอ

สงคราม (ยานสพคิก) ที่ไม่ประกาศ



เพราะฉะนั้น แม้จะปิด "ด่าน" สันคันทูได้ ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกก็ยังคงใช้ "ช่องทาง" สันคันทูได้ หากทางราชการปิดช่องทางสันคันทูได้เมื่อใด ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกก็ไปใช้ช่องทางอื่นที่พม่าจะสมทบ

ด่านสันคันทูถูกปิดเป็นทางการ แต่การหลั่งไหลของยานสพคิกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรมอบอำนาจให้กองทัพภาคที่ 3 เข้ามาดำเนินการป้องกันและปราบปรามยานสพคิกในพื้นที่อย่างเปิดเผย เพราะมันเป็นสงครามแบบเสพคิกที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคอนที่

มันเป็นสงครามที่มองไม่เห็น เป็นสงครามที่รัฐ จะต้องรบกับการพิกลพิการของทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ที่ถูกย่ำแย่ทำลายลงทุกวัน

รัฐบาลต่อสู้กับสงคราม(ของ)ประชาชน

มันเป็นสงครามที่มองไม่เห็น เป็นสงครามที่รัฐจะต้องรบกับการพิกลพิการของทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่ถูกย่ำแย่ทำลายลงทุกวัน

สงครามนี้จะต้องมีหน่วยบัญชาการที่มีความเป็นเอกภาพในการกำหนดนโยบายในการต่อสู้ทางการเมือง และการทหาร เป็นศูนย์กลางของการข่าวมีหน่วยปฏิบัติการข่าวค้ำเค้นชายแดนในป่าลึก จนเข้ามาถึงในเมืองใหญ่ มีเครื่องมือเครื่องใช้การรวบรวมข่าวสารที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยยานพาหนะที่คล่องตัวในการให้ยุทธการและการส่งกำลังบำรุง

ประการที่สำคัญคือมีกำลังพลที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษให้สามารถดำรงชีพอยู่ในถิ่นทุรกันดารขาดเสบียงได้ยาวนานต่อเนื่อง

จึงมีคณาธิการที่เน้นที่จะรับการกิจสำคัญนี้ได้ เพราะกองทัพจะต้องสร้างข้อมูลขึ้นเองเกี่ยวกับแหล่งผลิต ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพล

ในประเทศเพื่อนบ้าน เส้นทาง 1 ช่องทางค้ำวาง ที่ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกคอยแค้นและคิดค้ำเข้ามาก่อในประเทศไทย จนถึงแหล่งรับซื้อ นายทุนและผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังในเมือง เช่น นักการเมือง และข้าราชการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาวม้า

กองทัพภาคที่ 3 น่าจะมีการจัดตั้งกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (ทก.๓ สน.) ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพราะมีสถิติการจับกุมชาวม้าได้มากกว่าเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) เพื่อรับผิดชอบการผ่นสงครามกับมิดที่ทุกภาคส่วนไทยอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

ในยุทที่รัฐบาลปราบคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสงครามที่ไม่มีการประกาศ แต่ก็มีตัวแทนพรรคให้ผลเห็นคือ กองทัพปลดแอก (ทปท.)

รัฐบาลยังต้องใช้เวลาถึง 10 ปี จึงยุติสงครามค้ำวางอรองได้

สงครามกับยาสพคิกนี้ไม่มีการประกาศเช่นกัน แต่มองไม่เห็นตัว รัฐบาลจะทำสงครามให้ยุติได้เร็วว่าหรืออย่างไร ไม่มีใครบอกได้ แต่การเสนอให้กองทัพภาคที่ 3 เข้าวินภารกิจนี้ อย่างเป็นเอกภาพ ต้องเห็นผลในทางบวกแน่นอน คือว่าเมื่อเปิดด่าน เปิดด่านคมนาคมการ

ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกนั้นมันไม่มาทางด่าน ไม่ได้ใช้ยานพาหนะ แต่ใช้ตัวค้ำวาง บรรทุก ใช้ถนนหนทางหรือใช้ปีนห้วยที่สาคัญคือ มีกองกำลังติดอาวุธทันสมัยคุ้มกันพิชิต

ยาสพคิกที่ตัวจะจับได้ตามด่านหรือจุดตรวจค้ำวาง ที่เข้ามาภายในประเทศนั้น เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น

แต่ขบวนล้นเสโรอินเสพคิกที่มีกองกำลังติดอาวุธคุ้มกันจะใช้เส้นทางในภูมิประเทศ ที่เรียกว่านอกเส้นทาง เป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชัน รกทึบ ยากแก่การเข้าจับ นอกจากการเดินทัพและใช้ตัวค้ำวาง เท่านั้น

ปริมาณยาสพคิกที่เข้ามาโดยขบวนล้นเสโรอิน แน่นนอนต้องมีน้ำหนักเป็นจำนวนตันขึ้นไป

ภัยมิดค้อนใหญ่หลวงนี้ มีแต่กองทัพเท่านั้นที่จะมีขีดความสามารถต่อต้านและเอาชนะสงครามนี้ได้

● พล.อ.หาญ ลีนาพันธ์ ●